

ด่วนที่สุด



ที่ มท 0211.6/ ว 881

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

16 มีนาคม 2553

เรื่อง ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2553

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการประชุมดังกล่าว มีข้อราชการสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ โดยได้นำเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายภายใน (Intranet) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ <http://moinet> และทาง Internet ที่ www.moi.go.th เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานิต วัฒนเสน)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน ส่วนนโยบายและแผนรวม

โทร./โทรสาร 0 2221 9468 , 0 2223 4870 มท. 50577

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ครั้งที่ 3/2553

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2553 ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและ ผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการ</u> <u>กระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>1. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ ของคนในชาติ ประจำปี 2553</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยกำหนดจัดโครงการปกป้อง สถาบันสำคัญที่จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 31 มีนาคม 2553 ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมในการ จัดงานตามที่ได้สั่งการไปแล้ว เพื่อให้การจัดงานประสบ ผลสำเร็จตามเป้าหมายในการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างสมพระเกียรติ และเป็นสร้างความสงบ สันติ สามัคคีในบ้านเมืองด้วย</p>	<p>- จังหวัดอุดรธานี</p>
<p>2. สถานการณ์การชุมนุม ทางการเมือง</p>	<p>- ตามที่ปรากฏข่าวว่าตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2553 จะมีการรวมกลุ่มมวลชนในจังหวัดต่างๆ ก่อนที่จะ เคลื่อนขบวนเพื่อมาชุมนุมใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 14 มีนาคม 2553 ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา ความไม่สงบเรียบร้อย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุก จังหวัดเร่งชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ ประชาชนว่าประชาชนทุกคนล้วนสามารถมีส่วนร่วมช่วยให้ บ้านเมืองเกิดความปกติสุข มั่นคง ตามพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ และให้ประชาชน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>เข้าใจถึงเหตุผลที่รัฐบาลต้องดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบและยุติธรรมขึ้นในสังคม โดยขอให้ทุกคนยึดมั่นในความสันติและความสามัคคี การปลุกระดมเพื่อแสวงหาแนวร่วมอาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นขอให้ทุกจังหวัดชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มิใช่ดำเนินการเฉพาะในช่วงที่มีสถานการณ์การชุมนุมเท่านั้น</p> <p>สำหรับการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและสถานที่สำคัญ ให้ประสานงานกับหน่วยงานทหารและตำรวจในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายและรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่จะคุกคามความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย</p>	
<p>3. การแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง</p>	<p>- ปัจจุบันปัญหาภัยแล้งได้ทวีความรุนแรงขึ้น และได้ทราบว่าพื้นที่ประสบภัยแล้ง จำนวน 36 จังหวัด ราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 13,000 หมู่บ้าน 1,029,000 ครัวเรือน และปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศลดน้อยลงกว่าเมื่อปี 2552 เป็นจำนวนมาก</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัย โดยขอให้ช่วยเหลือในเบื้องต้นทันทีที่เกิดภัยและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายในพื้นที่ และชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและสื่อมวลชน อย่าให้ปรากฏข่าวว่า</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - กรมการปกครอง

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>มีประชาชนผู้ประสบภัยยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ</p> <p>สำหรับปัญหาเรื่องอาคารเรือนควรแนะนำให้ประชาชนลดการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน และจัดหาสถานที่พักผ่อนในจังหวัดเพิ่มเติมด้วย</p>	
<p>4. โทรทัศน์มหาดไทย (มหาดไทย CHANNEL)</p>	<p>- ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้แนวทางการดำเนินงานโทรทัศน์มหาดไทยหรือมหาดไทย CHANNEL โดยให้ดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมภายในเดือนเมษายน 2553 เพื่อให้มีช่องทางในการเผยแพร่ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เช่น การปกป้องสถาบัน การให้บริการประชาชนของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด การเพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้า OTOP และการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ</p> <p>ในการนี้ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันสร้างสรรค์ให้โทรทัศน์มหาดไทยเป็นที่สนใจและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด หากมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโทรทัศน์มหาดไทยให้แจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบ</p>	<p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>5. การแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>- ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอที่ได้ทำงานอย่างเข้มแข็งในการปฏิบัติตามนโยบาย CLEAN&SEAL ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหายาเสพติด จำนวน 19,701 หมู่บ้าน โดยได้ประกาศเป็นพื้นที่สีขาวแล้ว 6,425 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 33.69 ขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับจังหวัดใดที่ยังไม่สามารถประกาศพื้นที่สีขาวขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว</p> <p>นอกจากนี้การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เห็นด้วยกับแนวทางของกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ในการเสนอขอแก้ไขกฎหมายยาเสพติด ปัจจุบันได้รับรายงานว่าสามารถรวบรวมจำนวนผู้เสนอชื่อขอแก้ไขพระราชบัญญัติทั้ง 3 ฉบับแล้ว เป็นจำนวนฉบับละเกือบ 500,000 คน ถึงแม้ว่าการแก้ไขกฎหมายแต่ละฉบับจะต้องการรายชื่อเพียง 10,000 คนเท่านั้น แต่เพื่อให้เกิดผลในการผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายอย่างจริงจัง ขอให้ทุกจังหวัดพยายามอธิบายให้ข้อมูลกับประชาชน เพื่อให้ได้รายชื่อประชาชนที่เห็นด้วยให้มากที่สุด</p>	
<p>6. เรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพล</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือสั่งการให้จังหวัดดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพลภายในจังหวัดและรายงานให้กระทรวงทราบภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 และได้ทราบว่ามี 22 จังหวัดที่ยังไม่ได้รายงานขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว โดยกระทรวงมหาดไทยจะนำข้อมูลดังกล่าวไปกำหนดมาตรการเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน โดยใช้บทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและกระบวนการประชาคมทางลับเพื่อให้นโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>
<p>7. การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบ</p>	<p>- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอให้ความสนใจเป็นพิเศษในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือเดือนละไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนลูกหนี้ที่ได้รับแจ้งข้อมูล และดำเนินการให้แล้วเสร็จครบทุกรายภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2553 หากมีปัญหาและอุปสรรคขอให้รายงานกระทรวงทราบโดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันได้รับรายงานว่ามีประมาณ 20 จังหวัด ที่ได้รับข้อมูลจากกระทรวงการคลังแล้ว แต่กระบวนการเจรจายังไม่มีความคืบหน้าและยังมีอีก 23 จังหวัด ที่แจ้งว่ายังไม่ได้รับข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ขอให้เร่งดำเนินการโดยด่วน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● ข้าราชการของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายมานิต วัฒนเสน)</p> <p>1. สถานการณ์การชุมนุม ทางการเมืองระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2553</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) การรายงานข้อมูลสถานการณ์การชุมนุมให้รายงานข้อมูลเรื่องมวลชนที่เข้าร่วมชุมนุมทาง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือของปลัดกระทรวงมหาดไทย หมายเลข 081-373-8999 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ให้รายงานตามรูปแบบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จังหวัด..... 2. จำนวน.....คน 3. ผู้รายงาน..... โทรศัพท์..... <p>ในการดำเนินการให้รายงานเป็นภาพรวมของจังหวัดไม่ต้องแยกเป็นรายอำเภอและเมื่อรายงานข้อมูลผ่านทาง SMS แล้ว ให้รายงานทางเอกสารตามปกติ</p> <p>2) ทำความเข้าใจกับประชาชน กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชนและทุกภาคส่วนว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันกำลังดีขึ้นแล้ว โดยดูจากตัวชี้วัดต่างๆ เช่น ค่า GDP ที่สูงถึงร้อยละ 6 และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวหากประชาชนมาร่วมชุมนุมและเกิดปัญหาความวุ่นวายจะเกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>3) ให้สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก เพื่อประชุมหารือจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการชุมนุมในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11-17 มีนาคม 2553 หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ โดยให้ทุกจังหวัดสามารถติดต่อประสานงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>4) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมแสดงออกไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง ตามที่จังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการแล้ว โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน</p> <p>5) ให้ศึกษาคำพิพากษาของศาลปกครองกลางคดีแดงหมายเลข 1605 และคำพิพากษาของศาลฎีกาที่วินิจฉัยเรื่องการประชุมทางการเมือง โดยสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเครือข่าย Internet เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการชุมนุมของกลุ่มมวลชนในพื้นที่</p>	
<p>2. การประชุมศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ (ศอ.รส.) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553</p>	<p>- ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ (ศอ.รส.) ได้มอบหมายภารกิจให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการดังนี้</p> <p>1) ให้ฝ่ายปกครองชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนต่อสถานการณ์ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกของพลังมวลชนให้การป้องกันสังคมให้มีความสุขตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติและสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2) ให้รับผิดชอบต่อการดำเนินการของสถานีวิทยุชุมชนที่ทำการปลุกระดมมวลชน เพื่อสร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย โดยให้ศึกษาระเบียบกฎหมายตามอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สามารถดำเนินการได้</p> <p>3) ภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในเขตกรุงเทพมหานคร</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>3. การดำเนินงานโครงการ ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2553</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับ พระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2553 ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2553 โดยกระทรวงมหาดไทย จะประสานแจ้งรายละเอียดให้ทราบและขอให้ทำการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานให้ทราบด้วย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>4. โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ</p>	<p>- กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ได้ขอความ ร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ให้เสนอชื่อโรงเรียนเข้าร่วม โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ขอให้จังหวัดแจ้งชื่อโรงเรียน ที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ โดยกระทรวงจะประสาน ในรายละเอียดต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>5. โครงการดีเด่นของจังหวัด</p>	<p>- ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมเสนอโครงการที่เป็น ผลงานดีเด่นของจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นำเสนอโครงการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย จังหวัดละไม่เกิน 5 นาที เป็นประจำทุกเดือน เมื่อครบรอบ 1 ปี จะได้นำโครงการดีเด่นของแต่ละจังหวัด มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือผลงานดีเด่นของจังหวัดต่างๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้รับทราบ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. 0 2223 4870 , สื่อสาร 50577 วันที่ 10 มีนาคม 2553